



สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร. 0 2590 8187 โทรสาร 0 2149 5531



กรมสุขภาพจิต

Department of Mental Health

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสตูล

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่จังหวัดสตูล ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและวัยรุ่น ให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

ปัจจุบันจังหวัดสตูลมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 77,580 คน คิดเป็นร้อยละ 93.69 มีชมรม TO BE NUMBER ONE รวมทุกประเภท จำนวน 347 ชมรม โดยจำแนกเป็น ในสถานศึกษา 159 ชมรม ในชุมชน 179 ชมรม ในสถานประกอบการ 6 ชมรม ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ชมรม ในเรือนจำ 1 ชมรม และในสำนักงานคุมประพฤติ 1 ชมรม ทั้งนี้ จังหวัดสตูลได้เข้าร่วมการประกวดผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้ เยาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553 รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ปี 2556 และปัจจุบันมีผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

สำหรับโรงเรียนสตูลวิทยา มีนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ 13 - 18 ปี ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดีหรือทางที่ไม่ถูกต้องได้เสมอ การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มาจากความตั้งใจร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โดยชมรมฯ ได้จัดตั้งมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี มีสมาชิกประมาณ 1,765 คน ดำเนินโครงการโดยยึดหลัก 3 ก. มีคณะกรรมการดำเนินงานจำนวน 24 คน มีการจัดการกองทุนโดยการขายเสื้อ TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมเปิดหมวก และงบสนับสนุนจากโรงเรียน สำหรับกิจกรรมจะเน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจของสมาชิก เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การจัดอบรมแกนนำและเครือข่าย กิจกรรมกีฬาและศิลปะ และการออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ได้ค้นพบตัวเอง แล้วนำสิ่งที่ตนเองถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการ การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล และสถานศึกษาในจังหวัดสตูลเข้าเฝ้าฯ ทรงพระราชทานกำลังใจ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

 28 มิถุนายน 2561